



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับ  
ชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗  
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด และ  
อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๑ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน  
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นาทรงวุฒิ กระจ่างเย่า	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒	นายประกิจ โพธิาศน์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการพิเศษ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๒ จัดส่งผลงานประเมิน  
ตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลา  
ที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซีตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ขอแต่งตั้ง	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
1	นายทรงวุฒิ	กระจำเเน่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	8357	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ	8322	เลื่อน	100%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน			ความรู้ การรับรู้ ต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชากรกลุ่มอายุ 25-59 ปี ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน			โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของประชาชนกลุ่มอายุ 25-59 ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
2	นายประกิจ	โพธิอาสน์	นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	8365	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ	8326	เลื่อน	100%
ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน			การศึกษาการจัดระบบการจัดการความขัดแย้งในระบบการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของหน่วยบริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา					
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน			การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการ					

๐๓

๐๓